



ประกาศทันตแพทยสภา  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (เพิ่มเติม) เพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ตามที่ ทันตแพทยสภา มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่ง นิติกร ซึ่งกำหนดให้ผู้สมัครสอบรายใดที่สมัครแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศฯ ให้ติดต่อสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครสอบที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศฯ ได้ติดต่อมายังสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เพื่อแจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกถูกต้องตามประกาศรับสมัครสอบฯ ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครสอบสมัครสอบผิดตำแหน่งและได้แจ้งยืนยันการสมัครสอบตำแหน่งที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และจากการตรวจสอบเป็นผู้สมัครสอบที่เอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครสอบฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายตาม **บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้**

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตามประกาศทันตแพทยสภา ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพิ่มเติม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทันตแพทยสภาได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบฯ หรือยื่นเอกสารในวันสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน ภายในวันปิดรับสมัครสอบฯ คือ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ทันตแพทยสภาถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ของทันตแพทยสภาต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ทันตแพทย์หญิงแพรว จิตตินันท์)

รองเลขาธิการทันตแพทยสภา

ทำการแทนเลขาธิการทันตแพทยสภา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(เพิ่มเติม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา  
ในตำแหน่ง นิตกรปฏิบัติการ

(แนบท้ายประกาศทันตแพทยสภา ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นิตกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑.	๐๘๑	นายณัฐภัทร พรหมสุข

*๐๘๑*